

Số: 09/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 8 năm 1997

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA V - KỲ HỌP THỨ 11**

Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa V đã tiến hành kỳ họp thứ 11 trong các ngày 20 và 21 tháng 8 năm 1997. Kỳ họp đã nghe:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu học phí và thống nhất quản lý các nguồn thu của ngành Giáo dục - đào tạo thành phố từ năm học 1997-1998;

- Báo cáo kế hoạch tổ chức kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998).

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 7 tháng - ước thực hiện cả năm 1997 và tình hình chuẩn bị lập dự toán ngân sách năm 1998.

- Ý kiến thẩm định của Ban Văn hóa xã hội và ý kiến về tình hình thu 7 tháng năm 1997, việc lập dự toán ngân sách năm 1998 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố.

Sau khi thảo luận tại các tổ và hội trường.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ:**

I. VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC PHÍ:

a) Chấp thuận tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố “về mức thu học phí và thống nhất quản lý các nguồn thu của ngành Giáo dục - đào tạo thành phố từ năm học 1997 - 1998” nhằm mục đích tăng thêm kinh phí Giáo dục - đào tạo, công khai sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, góp phần cải thiện đời sống giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đồng thời tạo điều kiện cho tất cả con em lao động nghèo, gia đình chính sách, gia đình diện xóa đói giảm nghèo, con em ở các xã vùng sâu đều được học hành.

Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân thành phố tu chỉnh đề án theo ý kiến đóng góp của đại biểu. Sớm ban hành chỉ thị và quy chế về thu- chi học phí, tập trung thống nhất và đúng mục đích. Trước khi ban hành, đề nghị Ủy ban nhân dân gửi trước dự thảo cho Thường trực Hội đồng nhân dân và 3 Ban Hội đồng nhân dân thành phố.

- Mức thu học phí cấp 2, cấp 3 trường công lập:

+ Nội thành:

Cấp II: 15.000đ/tháng/1 học sinh

Cấp III: 30.000đ/tháng/1 học sinh

+ Ngoại thành:

Cấp II: 10.000đ/tháng/1 học sinh

Cấp III: 25.000đ/tháng/1 học sinh

- Mức thu đóng góp cơ sở vật chất trường công lập: Theo mức Trung ương đã quy định.

- Thực hiện chế độ miễn giảm học phí:

+ Miễn 100% học phí:

Học sinh là con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nặng.

Học sinh mồ côi cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Học sinh thuộc gia đình trong diện xóa đói giảm nghèo.

Học sinh tại huyện Cần Giờ.

+ Giảm 50% học phí:

Học sinh các xã vùng sâu (theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố).

Học sinh là con trong gia đình có ba con trở lên đang đi học nhưng chỉ có một người lao động chân tay, làm thuê thu nhập thấp.

Công khai tại các trường đối tượng được miễn giảm và thủ tục phải đơn giản.

Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý chặt chẽ nguồn thu học phí của các trường, danh 70% số thu học phí chi chăm lo đời sống giáo viên theo mức thống nhất giữa các trường trên địa bàn thành phố, dành 30% chi cho cơ sở vật chất.

b) Đối với trường bán công:

- Mức học phí và tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất ở các trường bán công thu cao nhất không quá ba lần mức thu của trường công lập cho mỗi học sinh theo mỗi cấp học và phải được sự chấp thuận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Đối với trường dân lập:

Ủy ban nhân dân thành phố sớm ra văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước đối với các trường dân lập, vừa thống nhất quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Giáo dục - đào tạo và đề phòng xu hướng năng kinh doanh trong giáo dục.

d) Nghiêm cấm các trường tùy tiện đặt ra các khoản thu, dưới bất kỳ hình thức nào. Ủy ban nhân dân thành phố sớm có hướng dẫn hoạt động của Hội cha mẹ học sinh và hoạt động của quỹ bảo trợ giáo dục - đào tạo; rà soát các khoản hỗ trợ của thành phố cho ngành giáo dục - đào tạo để điều chỉnh tăng thêm thu nhập cho giáo viên tiểu học.

e) Ủy ban nhân dân thành phố nhanh chóng xem xét, xử lý, kiện toàn Sở Giáo dục đào tạo trong thời gian sớm nhất.

II. VỀ TỔ CHỨC KỶ NIỆM 300 NĂM SÀI GÒN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1698 - 1998):

Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí phải tổ chức kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998) và 30 năm chiến thắng Tết Mậu Thân (1968 - 1998) một cách trọng thể, có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân ta, làm cho mỗi công dân của thành phố am hiểu và tự hào truyền thống lao động gian khổ và đấu tranh cách mạng hào hùng của thành phố, phát động mỗi cấp, mỗi ngành, có những công trình, mỗi công dân có những việc làm thiết thực chào mừng kỷ niệm thành phố 300 năm, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển thành phố an ninh, trật tự, sạch đẹp, xứng đáng là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố trong tổ chức điều hành thực hiện cần tập trung vào các công trình văn hóa giáo dục và xã hội có ý nghĩa thiết thực gắn với đời sống nhân dân lao động. Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn cần phải tập trung vào các công việc và những công trình cấp thiết, dứt điểm gọn, tránh đầu tư tràn lan, kéo dài gây lãng phí do chậm đưa vào sử dụng.

III. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 7 THÁNG, ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 1997 VÀ TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 1998:

Để điều hành tốt ngân sách năm 1997 đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; từ nay đến cuối năm về phần thu Ủy ban nhân dân thành phố và các ngành chức năng cần có giải pháp tích cực để thu các khoản thu theo kế hoạch thu năm 1997, nhất là lĩnh vực nhà và đất. Đối với các hộ kinh doanh nhỏ cần ổn định mức thu, không để tác động không tốt đến tình hình sản xuất-kinh doanh. Về chi, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tháo gỡ các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ sử dụng vốn đầu tư xây dựng, triệt để tiết kiệm trong chi tiêu.

- Về lập dự toán ngân sách năm 1998, căn cứ vào các quy định trong Luật ngân sách, phản ánh đúng thực tế sản xuất-kinh doanh của địa phương. Kế hoạch chi phải trên cơ sở kết quả thu.

- Hội đồng nhân dân thành phố lưu ý Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc chi tiêu các khoản thu từ sự đóng góp của nhân dân do Hội đồng nhân dân ra nghị quyết huy động. Kết quả thu-chi phải công khai rõ ràng, thực hiện chặt chẽ chế độ kế toán trong việc thu chi và chi đúng mục đích.

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội - ngân sách - an ninh quốc phòng những tháng cuối năm 1997 của thành phố còn hết sức nặng nề. Hội đồng nhân dân kêu gọi đồng bào các giới, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn yếu kém, thực hiện thật tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 1997, tổ chức chu đáo nội dung chương trình kỷ niệm thành phố 300 năm (1698 - 1998) và 30 năm chiến thắng Tết Mậu Thân (1968 - 1998) góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 1998. -

**TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH**

Huỳnh Đám